

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ในสิ่งพิมพ์ภาษาไทย" สรุปผลได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสำรวจประเภทของสิ่งพิมพ์ภาษาไทยที่จัดพิมพ์เกี่ยวกับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่ แผ่นพับ วิทยุ วิทยุ โทรทัศน์ จุลสาร วารสาร หนังสือ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดพิมพ์ขึ้น และเผยแพร่ให้แก่บุคคล
ทั่วไปในชุมชน และนิตยสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งจัดพิมพ์
ขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2536-2538
2. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สิ่งพิมพ์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ
จำนวน 245 ฉบับ คัดเลือกเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก ได้ประชากรรวม 185 ฉบับ และนิตยสารรายเดือน จำนวน 144 ฉบับ
นิตยสารรายักษ์ จำนวน 144 ฉบับ รวม 288 ฉบับ คัดเลือกเฉพาะนิตยสารที่มี
เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ได้ประชากรรวม 235 ฉบับ รวม
เป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 420 ฉบับ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
 - 3.1 เกณฑ์ในการวิเคราะห์
 - 3.2 แบบบันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
 - ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 - ตอนที่ 2 เนื้อหาของสิ่งพิมพ์
 - 3.3 แบบสรุปเนื้อหาจากนิตยสาร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 - 4.1 ผู้วิจัยได้ทำหน้าที่ขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสิ่งพิมพ์ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 - 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ และนิตยสาร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ และแบบสรุปเนื้อหาจากนิตยสาร วิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยแจกแจงความถี่ หากค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยจากข้อมูลที่ได้รับสรุปได้ดังนี้

1. เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนครอบครัว การปฏิบัติตนของมารดา การส่งเสริมพัฒนาการทางกาย การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา การส่งเสริมพัฒนาการทางจริยธรรม การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ - บุคลิกภาพ การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีลักษณะพิเศษ การดูแลทั่วไปและบทบาทของพ่อ ที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ของแต่ละหน่วยงานซึ่งได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นและเผยแพร่ในช่วงปีพุทธศักราช 2536 - 2538 นั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่ใช้เป็นประชากรทั้งสิ้น 185 ชิ้น หลังจากทำการวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (พัฒนาจากการศึกษาหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิธีชีวิตไทย และหลักการในการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง) มีการปรากฏของเนื้อหาซึ่งแสดงถึงสาระหรือแนวคิดหลักของเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กรวมทั้งสิ้น 545 ครั้ง

ผลที่ได้จากการวิจัยปรากฏว่า เนื้อหาที่ได้ถูกเสนอมากที่สุดตามสิ่งพิมพ์ที่เป็นประชากรศึกษา คือ เนื้อหาด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางกาย และรองลงมาตามลำดับคือการปฏิบัติตนของมารดา และการส่งเสริมพัฒนาการทางจริยธรรม ส่วนเนื้อหาที่ได้รับการเสนอน้อยที่สุดคือ การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีลักษณะพิเศษ

2. หน่วยงานที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในงานวิจัยได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร ทบวงมหาวิทยาลัย มูลนิธิ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ

ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่าหน่วยงานที่มีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข รองลงมาตามลำดับคือ



มูลนิธิและองค์กรเอกชนต่าง ๆ และทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนหน่วยงานที่มีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กน้อยที่สุด คือ หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี และเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในแต่ละหน่วยงานเสนอมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางกาย มีเพียงกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา มากที่สุด

3. ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่เป็นประชากรในการวิจัย ได้แก่ สิ่งพิมพ์ประเภท แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ วัสดุ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ

ผลการวิจัยพบว่า สิ่งพิมพ์ที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุดคือสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับ

4. เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในนิตยสาร 6 ชื่อฉบับ ซึ่งผู้วิจัยเลือกนิตยสารที่มีความเกี่ยวข้องกับอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยตรง นิตยสารที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และนิตยสารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรี เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 10 ด้าน ได้แก่ การวางแผนครอบครัว การปฏิบัติตนของมารดา การส่งเสริมพัฒนาการทางกาย การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา การส่งเสริมพัฒนาการทางจริยธรรม การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ - บุคลิกภาพ การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีลักษณะพิเศษ การดูแลทั่วไป และบทบาทของพ่อที่ปรากฏในนิตยสารทั้ง 6 ชื่อฉบับ ในช่วงปีพุทธศักราช 2536 - 2538 นั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิตยสารได้ทั้งสิ้น 235 ฉบับ หลังจากทำการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่ามีการปรากฏของเนื้อหาซึ่งแสดงถึงสาระหรือแนวคิดหลักของเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แยกเป็นรายปีดังนี้

ปี 2536 มีการเสนอ 1,006 ครั้ง ปี 2537 มีการเสนอ 1,235 ครั้งและปี 2538 มีการเสนอ 1,176 ครั้ง รวมการปรากฏของเนื้อหาทั้ง 3 ปี มีจำนวน 3,417 ครั้ง

ผลที่ได้จากการวิจัยปรากฏว่า เนื้อหาที่เ้ได้ถูกเสนอมากที่สุดตลอดทั้ง 3 ปี คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางกาย และเนื้อหาที่ถูกเสนอรองลงมาคือ การปฏิบัติตนของมารดา และเนื้อหาด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีลักษณะพิเศษ และบทบาทของพ่อ มีการปรากฏของเนื้อหา น้อยที่สุด

5. นิตยสารที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในงานวิจัย ได้แก่ รักลูก แม่และเด็ก ใกล้เคียง หอมอบบ้าน ขวัญเรือน และกุลสตรี

ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุด ได้แก่ รักลูก แม่และเด็ก และใกล้เคียง ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย

เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ เนื้อหาที่เ้ได้ถูกเสนอมากที่สุดด้านสิ่งพิมพ์ที่เป็นประชากรศึกษา คือ เนื้อหาด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางกาย การที่เนื้อหา ด้านนี้ได้รับการเสนอมากที่สุด เป็นเพราะพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยต้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดเจน เด็กควรจะได้รับ การปฏิบัติที่เหมาะสม ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย การจัดระบบโภชนาการ การดูแลสุขภาพและความสะอาด การฝึกสุขนิสัยรวมถึงการฝึกให้รู้จัก ขยับถ่ายซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการบุคลิกภาพของเด็ก ตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การสังเกตและแก้ไขความผิดปกติทางกาย เนื้อหาทุกเรื่องสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผู้ปกครองจึงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการทางกายของเด็กมากที่สุด เช่นเดียวกับเนื้อหาที่ ได้รับการเสนอเป็นลำดับที่สอง ซึ่งได้แก่การปฏิบัติตนของมารดา เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีลักษณะครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ดังนั้นผู้ปกครอง บิดา มารดา ซึ่งไม่มีผู้ใหญ่ออมาให้ความแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กตั้ง เช่นในสมัยก่อน จึงต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ ซึ่งช่วยในการสร้างความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนเป็น

ข้อมูลในการนำไปแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับต้น ๆ ของการตั้งครรภ์ คือ การปฏิบัติตนของมารดานั่นเอง ส่วนเนื้อหาที่ได้รับการเสนอแนะน้อยที่สุดคือ การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีลักษณะพิเศษ ในการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นว่าหน่วยงานที่ทำให้ข้อมูลซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กนั้น กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุด เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเผยแพร่ข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยตรง และมีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบดูแลในเรื่องต่าง ๆ เช่น กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ส่วนหน่วยงานที่มีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กน้อยที่สุด คือ หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่มีเอกสารซึ่งเป็นประชากรในการวิจัย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งได้จัดพิมพ์คู่มือพัฒนาการเด็กขึ้นในวาระพิเศษโดยอยู่ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จึงทำให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กน้อยที่สุด เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่แต่ละหน่วยงานเสนอมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางกาย มีเพียงกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานมากที่สุด

ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่เป็นประชากรในการวิจัย ได้แก่ สิ่งพิมพ์ประเภท แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ วัสดุ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ สิ่งพิมพ์ที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุดคือสิ่งพิมพ์ประเภท แผ่นพับ ทั้งนี้สอดคล้องกับ เกษม จันทรน้อย (2537) ซึ่งได้กล่าวถึงข้อดี ข้อเสีย ของสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นการตัดสินใจในการเลือกสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อดีของแผ่นพับคือ สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ แผ่นพับมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์มาก เช่นเดียวกับวิทยุโทรทัศน์ที่สะดุดตา ประทับใจ และสร้างความเชื่อมั่นได้ ในขณะที่ข้อดีของนิตยสารคือรูปเล่มสวยงาม คงทนถาวรมีเนื้อหาที่ลึกซึ้ง เข้าถึงเป้าหมายได้ สามารถทบทวนได้ และเปลี่ยนทัศนคติได้ ส่วนข้อเสียของนิตยสารได้แก่ ทุนสูง ไม่ทันเหตุการณ์ และมีจำนวนไม่มาก

สำหรับผลที่ได้จากการวิจัยปรากฏว่า เนื้อหาที่ได้ถูกเสนอมากที่สุด ในนิตยสารตลอดทั้ง 3 ปี คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางกาย เช่นเดียวกันกับการเสนอเนื้อหาที่พบในสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และเนื้อหาที่ถูกเสนอเป็นอันดับรองลงมาคือ การปฏิบัติตนของมารดา เช่นเดียวกันกับการเสนอเนื้อหาที่พบในสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และเนื้อหาที่มีการปรากฏน้อยที่สุด ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีลักษณะพิเศษและบทบาทของพ่อ สุณีย์ บรรจง (2536) ได้กล่าวไว้ว่า ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้น ผู้ปกครองได้รับความรู้จากการฝึกอบรม อย่างไรก็ตามผู้ปกครองส่วนใหญ่ระบุว่าความรู้ที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงควรมีการให้ข้อมูลความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีลักษณะพิเศษให้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความต้องการให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลต่างๆ ได้ในสังคม นิตยสารจึงควรทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจของบุคคลในชุมชนที่มีต่อเด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ส่วนในด้านความสำคัญของบิดาที่มีต่อพัฒนาการของเด็กนั้น Lipkin (1978 อ้างถึงใน อรทัย รัตนมณี , 2537) กล่าวว่าบิดาที่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก จะบรรเทาความกดดันทางจิตใจของมารดาได้ และยังเป็นการพัฒนาให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างบิดามารดา และบุตรได้เป็นอย่างดี นิตยสารจึงควรทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้บิดามีความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทที่เหมาะสมของตนเอง

นิตยสารที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในงานวิจัยได้แก่ รักลูก แม่และเด็ก วิกส์หมอ หมอชาวบ้าน ขวัญเรือน และกุลสตรี

ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุด ได้แก่ รักลูก แม่และเด็ก และวิกส์หมอ ตามลำดับ นิตยสารรักลูกและหมอชาวบ้านเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางกายมากที่สุด นิตยสารแม่และเด็กและนิตยสารวิกส์หมอ เสนอเนื้อหาด้านการปฏิบัติตนของมารดามากที่สุด นิตยสารกุลสตรี เสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางจริยธรรมมากที่สุด และนิตยสารขวัญเรือนเสนอเนื้อหาด้านการวางแผนครอบครัวมากที่สุด

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องงานการผลิตสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ และนิตยสารที่ทำให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

1. ควรมีการสำรวจและจัดลำดับปัญหาที่พ่อแม่ ครู ผู้ปกครองพบในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพื่อเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เป็นปัญหาซึ่งผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้ดูแลเด็กประสบอยู่

2. ในด้านการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่พบในแผ่นพับ และรูปสเตอร์ พบว่าบางครั้งเนื้อหามากเกินไป มีหลายสาระ/แนวคิดอยู่ในสิ่งพิมพ์ชิ้นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรเสนอเนื้อหาที่มีสาระ/แนวคิดหลักที่ไม่มากจนเกินไป

3. ควรมีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในด้านบทบาทของพ่อให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ควรมีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีลักษณะพิเศษให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเด็กกลุ่มนี้ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมให้แก่เด็ก สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย

1. จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าประเภทของสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ซ้ำมากที่สุดคือแผ่นพับ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านรูปแบบที่เหมาะสมของแผ่นพับที่ชี้แจงแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

2. ควรมีการศึกษาความชอบและไม่ชอบประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามความคิดเห็นของพ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก

3. ควรมีการสำรวจและจัดลำดับเนื้อหาที่เสนอในคอลัมน์จากนิตยสารที่ทำให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และสำรวจปัญหาที่พ่อแม่ ครู ผู้ปกครองพบในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กนั้นตรงกับปัญหาซึ่งผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้ดูแลเด็ก ส่วนใหญ่ประสบอยู่หรือไม่